

BÁO CÁO CÔNG HIẾN Y KIẾN - YÊU CẦU

Kỳ Cờ đỏ

Ngày giờ đã khâu cấp!

A. VIỆC THÔNG NHẤT CÁC ĐẢNG PHẢI QUỐC GIA

KHẨU HIẾN = Một chủ nghĩa! một chủ huy! và đối ngoại thì muốn một -

NGUYỄN TẮC - a) Một chủ nghĩa: Duy Đản chủ nghĩa của P. B. Châu (đổi mới)

b) Một chủ huy, một tổ chức: các đảng phải thống nhất theo một chủ huy; các đảng phải thống nhất theo một chủ huy rồi. c) Đối ngoại muốn một: tuy sai lầm lại mà lại tên riêng. Ở Hanoi đối với 26 đảng VN QDD, đối với 2 lại tên khác, ở huy nước lại DV đối với dân chúng, đối với 32 lại tên khác v.v..

d) Một lá cờ & một đảng ca.

LỜI NÓI THÊM - a) Một chủ nghĩa: Nội dung chủ nghĩa đại khái đã giống nhau còn tên thì mỗi lại tên Duy Đản vì đúng và gọn nhất. Ở đây này thì tên lại tên Duy Đản là lại tên Duy Đản - vậy sinh hoạt quân bình và dân tộc này với mà DV QDD v.v. bắt đầu từ này đối ra Duy Đản chủ nghĩa - vậy: TRONG CUNG NHÀ NGOẠI LẠI DUY ĐẢN CHỦ NGHĨA LÀM CÁN BỘ LÝ TƯỚNG VÀ THỰC HÀNH NGÀY VIỆC NHẤT NGUYỄN HÒA VÊ LÝ TƯỚNG NÀY - TUI CÔNG SAN MUỐN MỘT NHƯNG CHUNG QUY VẤN LÀ CÔNG SAN, THÌ CHÚNG

MÌNH CUNG MUỐN MỘT NHƯNG CHUNG QUY VẤN LÀ TUI DUY ĐẢN - Ngoại này đúng Duy Đản học xa để nghiên cứu, thảo sách và qua vì huy này đúng lại Duy Đản học xa lại cũng sinh hoạt quân bình và huy hợp với anh A (tên ở 64) lại tên lại nghiên cứu cho rộng với này để hơn [B và C và D này thường thảo ngay đi]

b) Một chủ huy: ở ngoại này đã có ở các chủ huy thống nhất cũ (xem biên bản của H. B. C. B). Ở huy này mới đã lập với thì kêu gọi huy y kiến này: đứng lập một uỷ ban liên hiệp mà tổ chức vẫn riêng. CHỦ PHẢI CÓ MỘT CỜ CÁO CÁC HUY QUÂN TÁC

TỔ CHỨC QUÝ VÀO MỘT, theo đúng các nguyên tắc một chủ nghĩa, một chủ huy, tổ chức - [còn như thế đặt Trung Ương ở ngoài huy ở tại, chỉ đúng y và trong quyết định]
y muốn một - 2 cái nguyên tắc tên khi đã theo đúng thì chính sách muốn một có thì đem mà không sợ sự phân chia là giải. Chính sách muốn một có như thế là: không sợ tan cả toàn thể khi thất bại, không sợ một thất bại như là như chi có một tên, và vậy đúng với ngoại giao được mềm mại, người dùng, không sợ phạm đến lòng tự ái rất thông thường mà đảng viên lúc nào cũng có cảm tình với tên đảng cũ.

d) Cờ: tuy huy định lại - là cờ đỏ như E vì rất hợp vì đẹp, khỏe, mạnh, và ý nghĩa đúng với Duy Đản: duy từ một khối dân cho chế (màu đen) phải đầu bằng màu (màu đỏ) để biểu hiện con đường sáng (màu trắng)

đ) Đảng ca = tuy ở huy định - đi nghi bài Hanoi nước của F. Chỉ lấy 1 phần thôi (H. H) lại và ban âm nhạc quốc gia.

B. ĐỐI NGOẠI - Xin xem tổ biên bản và nghị quyết n' báo cáo đây đủ thêm. Yêu cầu để đối phó với ngoại giao - a) 27 - Mặt mà b) 54 c) 6 và 32. Cho biết người mình đem 27 và giới mà I mà K đủ vì tới chưa. Những người chết là L, M, N, O, P (hỏi H thì biết họ).

C. ĐỐI NỘI - Báo cáo xem biên bản. Ở huy đối với CS cũng muốn một thái độ như ngoại này. Đối với các đảng bạn thì theo như trước.

D. TỔ CHỨC - Báo cáo xem biên bản - a) ở huy lập ngay Trung Ương chấp hành ngay việc huy b) các hội đảng bộ cho thành lập ngay không nên có sự chờ vì sợ thất bại. c) chỉ trong đặc biệt vì việc lập chủ đảng bộ ở biên giới lập các giao thông liên lạc: PHẢI LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NGOÀI VÀ LIÊN LẠC CHO ĐỀU. Ở đây phải vì mặt mà vật thôi - Định anh huy để nhận nhau ở d) chủ huy và việc khếch trương tổ chức các nhân sĩ tài đã (những người có thế lực ở nhà quê) để thức hiện việc rộng dân cách mạng (nếu được) ngoài đây là nam được tháng lợi.

